

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ

ที่	กลุ่ม	ชื่อกิจกรรมชุมนุม	ครูที่ปรึกษาชุมนุม	วัตถุประสงค์	จำนวนนักเรียนที่รับ	ห้องเรียน
1	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	Crossword	ครูยุทธศักดิ์ สว่างสมุทรชัย ครูจิรภิตต์ ชัยศรี ครูตฤณชาติ นิลพัฒน์	เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลวิธีการเล่นเกมกระดาน กฎ กติกาการแข่งขันและการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันภายในและภายนอก	ม.ต้น 38 คน ม.ปลาย 37 คน	C105
2	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	Spelling Bee	ครูอัญชลี รักพงษ์ ครูวทัยพรรณ ธนปัญญาวรกุล	เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและทักษะการฟังคำศัพท์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันภายในและภายนอก	ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน	B608
3	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	Road to Uni	ครูจรรุวรรณ ทิพาศรี ครูศรยุทธ จันสม	เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกแบบใหม่ (TCAS) และเตรียมความพร้อมในระดับอุดมศึกษา	ม. 50 คน	B701
4	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	Enrich Your English with Music	ครูวิลาสินี ทวีผดุง	เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ผ่านบทเพลงสากล เรียนรู้ประเภทของแนวเพลงต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	B702
5	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	English Around The World	ครูมณีนุช ศิระวงศ์	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สถานการณ์ต่างๆรอบตัว อย่างสร้างสรรค์	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	B703

				และมีความสุขต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา		
6	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน	ครูจิรัญฐ์ พรหมมิ	เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะภาษาฝรั่งเศสเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลาย มีความสุขและสนุกสนานในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	ห้องปฏิบัติการ ภาษาฯ C101
7	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	Chinese	ครูศิริกร สิมะแสงยาภรณ์ ครูชลธิชา ตั้งพงศ์เสถียร	เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะทางการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน พร้อมเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม มารยาทของจีนมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากในชั่วโมงเรียน	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	B709
8	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	English News	ครูนริศรา มาลาธร	1.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2.เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	B704
9	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	จ้อ จีน จุก จิก	ครูไกรสร ฝันเพ็ญ	1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่น่าสนใจของจีน 2.ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่นักเรียนสนใจ	ม.ปลาย 25 คน	B705
10	ทักษะวิชาการ ภาษาต่างประเทศ	Spanish club	ครูจันทร์เพ็ญ หาญจิระขจร	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ที่ใช้ในประเทศสเปนและประเทศในลาตินอเมริกาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน	B807